

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

อย่าทะเลาะกัน มันขายหลวงตาบัวด้วย

ก่อนจึงหัน

พระให้แรงความเพียรนะ เคยพูดอยู่ตลอดมาซึ่งเป็นจุดสำคัญๆ ในวงพุทธศาสนาเลยที่เดียว คือ สติ เฉพาะอย่างยิ่งสติกับการภาวนาต้องกลมกลืนกันไป ใครสติดีคนนั้นจะตั้งฐานได้ ถ้าจิตยังไม่สงบก็จะสงบได้ สตินี้ควบคุม เวลาสติมีอยู่กิเลสเกิดไม่ได้ มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามเรื่องกิเลสนั้นนะ สติด้านใต้ฐานอยู่ เอา สติให้ตี คือเรื่องกิเลสจะเกิดขึ้นทางสังขาร สังขารความคิดความปรุง นี่ออกมาจากรากใหญ่ของมันคืออวิชชา มันดันออกมาให้อยากคิด อยากรู้อยากเห็น อยากทุกอย่างออกจากรู้นั้น เรียกว่าอยากๆ กิเลสมันหิวตลอด มันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็น เอาสติบังคับติดไว้เลยไม่ให้มันออกช่องสังขารของกิเลสที่จะเป็นพื้นเป็นไฟแก่ตัวของเรานี้ ปิดไม่ยอมให้มันออก สติบังคับไว้

เมื่อสติบังคับไว้ จิตไม่ถูกรบกวนแล้วจะค่อยเริ่มสงบ นั่นละคือการบำรุงรักษาจิต ได้แก่สติรักษาไว้ แล้วจิตจะสงบ รักษามากเท่าไรยิ่งสงบแน่นแฟ้นเข้าไป เห็นความสุขละที่นี้ เห็นความสะอาดสบาย ความรื่นเริงบันเทิง ในเบื้องต้นนี้เห็นแล้วนะ นี่อำนาจหรือคุณค่าของสติครอบไว้ ตั้งสติให้ตื่นักภาวนา ยิ่งไม่ให้ขาดเลยยิ่งดี ดีตลอดไม่ว่ายี่สิบว่าเดินว่านั่งว่านอน สติติดกับตัวเอง ถ้าไม่ติดกับธรรมบทใดก็ให้เป็นสัมปชัญญะ คือรู้รอบตัวๆ แต่ผู้ที่ตั้งรากฐานใหม่ให้ตั้งอยู่ในคำบริกรรมนั้นละเป็นจุดยึด เป็นจุดจ่อของสติ เอาตรงนั้นนะ

เราอยากเห็นพระเราทรงมรรคผลนิพพาน จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนที่สุด เรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่าง ขอให้ทำให้ชอบเถอะ คำสอนพระพุทธเจ้านี้จะชี้แนวลงถึงพระนิพพานเลยไม่ไปที่อื่น ถึงพระนิพพานเลย ขอให้ตั้งสติให้ตื่นักปฏิบัติ เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติติดแนบกับตัวเอง กิเลสเกิดไม่ได้นะ คือกิเลสเกิดได้ทุกขณะที่เปลอสติ ถ้าไม่เปลอสติ ไม่เกิดแล้วก็เป็น การบำรุงจิตใจในตัวเอง จิตได้รับการบำรุงรักษาก็สงบเย็น

พอสงบเข้าไปๆ มากกว่านั้นจะแสดงทุกอย่างให้เราเห็นภายในจิต เราไม่เคยเห็นความแปลกประหลาดจากสิ่งทั้งหลาย ยิ่งกว่าจิตตภาวนาที่ได้รับผลเกิดขึ้น ปราภฏที่เด่นๆ พระพุทธเจ้าเลิศเลอจากภาวนา พระสงฆ์สาวกเป็น สรรณ คัจฉามิ ของพวกเราจากการภาวนา เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของนักบวชนักปฏิบัตินักภาวนาเรา พวกนี้ตั้งอกตั้งใจให้ดี

อันนี้ผมพูดตามจุดๆ ที่สำคัญๆ สติเป็นสำคัญ ใครจะบริกรรมธรรมบทได้ก็ ตาม สติต้องติดแน่นๆ ยังไงต้องเห็นผล จากนั้นแล้วจิตก็สงบเย็น เมื่อจิตสงบเย็นจิตก็ อิ่มอารมณ์ อารมณ์คือว่าหิวอารมณ์นั้นหิวอารมณ์นี้ อยากรู้อยากเห็น อยากคิดเรื่องนั้น อยากปรุงเรื่องนี้ เรียกว่าอยากๆ ทีนี้เวลาจิตอิ่มตัวมีความสงบแล้วไม่อยาก สิ่งเหล่านี้ ไม่อยาก นั่นละทีนี้ท่านสอนให้ออกทางด้านปัญญา เมื่อจิตไม่หิวอารมณ์แล้วให้ก้าว ออกทางด้านปัญญา พินิจพิจารณาแยกธาตุแยกชั้น กองป่าช้าผีดิบอยู่กับเรานี้ละเป็น อันดับแรก จากนั้นก็เป็นป่าช้าผีตาย ไปจากผีดิบผีสดนี้แหละ พิจารณาแยกธาตุแยก ชั้นนี้ภายในนี้มีอะไร

นักภวานาจริงๆ เอาให้ดู ดูผิวหนัง อย่าไปดูที่อื่น ผิวหนังนี้ตัวหุลอกที่สุดเลย คนทั้งคนผิวหนังบางๆ หลอกปิดเอาไว้ โถ โถ้เก้สวยงาม งามซีห์มาอะไร มันเต็มไปด้วย ของของปฏิภูลโสโครก นี่ละธรรมพระพุทเจ้าพูดให้ถึงใจ งามซีห์มาอะไร มันหลงบ้า อะไรพวกนี้ว่างั้น จึงต้องเอาซีห์มาเข้าไปใส่เลยให้มันถึงกัน การพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็น ความหยาบนะ เป็นน้ำหนักให้สะท้อนใจต่างหาก อย่างที่พูดทั้งหลายนี้ โลกทั้งหลาย ถือว่าเป็นความหยาบโหล่น นี่ไม่มี เจตนาที่จะให้เป็นความหยาบโหล่นอย่างโลกคิดกันไม่มี คิดแต่ให้เป็นน้ำหนักๆ

เช่นอย่างยกโคตรยกแซ่ใส่นี้ คือน้ำหนัก คนๆ เดียวไม่พอต้องเอาโคตรเข้ามา เรียกว่ามีน้ำหนักมาก ทุ่มลงตรงไหนพังเลยถ้าน้ำหนักมีมาก อันนี้นักภวานาเอาให้ตี ผมเปิดโอกาสให้ทุกอย่างสำหรับพระวัดนี้ไม่ให้ทำงานทำการอะไร เรื่องการภวานานี้ เปิดตลอดมา แม้จะช่วยชาติบ้านเมืองมากน้อยเพียงไร ผมไม่แตะต้องทางด้านภวานา ของพระนะ หากมีความจำเป็นก็ให้มาช่วยกันเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็ให้เข้าทำงาน ตามเดิมๆ เราสงวนมากเรื่องธรรมภายในใจ ธรรมๆ กลางๆ นี่ละให้เข้าสู่ใจจะเลิศ เลอขนาดไหน อยู่ที่ใจนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

ชาวพุทธเราเป็นยังงี้เมืองไทยทั้งเมืองเวลานี้ ใหญ่ไหมเมืองไทยเราชาว พุทธๆ เต็มไปหมด เวลานี้ชาวพุทธเรากำลังถูกบีบบี้สไฟ ทำลายในแง่ต่างๆ เรียกว่า เทวทัตมหาภัยกำลังทำลายศาสนาทุกแง่ทุกมุมที่มันจะทำลาย เช่นอย่างออกทางวิทยุก็มี การกีดกันทำนั่นทำนี่ ออกทางไหนหนังสือผกหนังสือพิมพ์จะฟ้องร้องกันเป็นบ้าไป เลย คือมันไม่ยอมให้ออกพวกเทวทัต เวลานี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำลายศาสนาซึ่งเป็น หัวใจของคนทั้งชาติไทยเราอย่างออกหน้าออกตา

เราจะเห็นได้ชัดเจน อย่างธรรมะของหลวงตานี้ ออกไปเทศนาว่าการที่ไหน วิทยุ ตั้งที่ไหนจะมีข้อกีดกัน มีข้อทำลาย มีข้อบังคับนั้นนี้ นั่นละคือเทวทัตมันเข้าไปกีดกันไป ทำลาย ไปบังคับทำนั่นทำนี่ศาสนา ถ้าเป็นเรื่องส่งเสริมศาสนา หรือเป็นผู้ส่งเสริม

ศาสนา เรื่องธรรมเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายยอมรับทั่วไตรโลกธาตุ ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องธรรมเลย เพราะเป็นธรรมชาติที่ตายใจได้ แต่ธรรมอยู่ในเมืองไทยเราออกแสดงนี้ ถือเป็นการขัดแย้งต่อพวกเปรตพวกผีนี้ละ เวลานี้กำลัง ดูให้ชัดพี่น้องทั้งหลาย การพูดนี้ เราไม่ได้พูดหาเรื่องหาราว ทางศาสนานี้กำลังถูกกีดกัน เฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาว่าการ

ดั่งที่หลวงตาบัวออกเทศน์นี้ ประมวลมาแล้วเรียกว่าเทศน์ทั่วประเทศไทย จนกระทั่งมารวมเป็นวิทยุออกทางไหนๆ พวกนี้พวกกีดพวกกันพวกทำลาย เขาจะไม่ยอมให้ศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรายังเหลืออยู่เลย จะให้มีตั้งแต่บุตรแต่คุณเหมือนพวกเขาที่มีแต่บุตรแต่คุณนั้นละ แล้วยกบุตรยกคุณว่าเป็นของดีของดี แล้วเอาอำนาจปาๆ เกื่อนๆ มาบีบบังคับประชาชนราษฎร ดูไม่ได้นะ ประชาชนเขาก็คน เด็กก็คน ผู้ใหญ่ก็คน เราเป็นเปรตมาจากไหนถึงผิดปรกติอะไรกับคนนักหนา จึงมาทำลายศาสนา พวกนี้พวกทำลายศาสนา เวลานี้ออกหน้าออกตานั้น พี่น้องทั้งหลายให้ดูนะ เราเปิดออกด้วยความเป็นธรรม ไม่เอียงกับผู้ใดทางใดทั้งนั้น

ศาสนานี้กำลังถูกกีดกัน คือถูกกีดกันนั้นเพื่อจะทำลายไม่ใช่เพื่อส่งเสริมนะ จะกีดกันได้แรงแห่งนั้น อย่างวิทยุเรานี้เหมือนกัน ออกที่ไหนๆ เทียวกีดเดียวกันเทียวคัดเทียวค้าน ที่จะทำลายจริงๆ มันทำลายไม่ได้ มันมาอย่างโจ่งแจ้งเห็นชัดเจน มันก็พีดกัน เข้าใจไหมละ มันมาแบบลักๆ ลอบๆ เสี้ยก่อน พอกลืนมันกลืนเวลานี้ จำให้ดีนะ อู๊ย เราสลดสังเวช ส่วนใหญ่เสียด้วยที่นำของประชาชนทั้งหลายทั่วโลก มาเป็นข้าศึกต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์เสียเอง อันนี้เราก็กินสลดสังเวช

เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงได้พูด มาตัดคอหลวงตาบัวไปเลย ถ้าว่าติดคุก เอา ไปเลย หลวงตาบัวจะก้าวเข้าไปติด ถ้าว่าตัดคอหลวงตาให้ตัดเลย การเทศนาว่าการเป็นข้าศึกต่อใครที่ไหนตั้งแต่ตีกดาบรพกาลไหนๆ มา ธรรมนี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นที่ร่วมเย็นแก่โลกตั้งแต่ตีกดาบรพกาลไหนๆ มา จากพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ไม่เคยเป็นภัย แต่ทำไมเวลานำธรรมะนี้ออกแสดงในเมืองไทยเราถึงถูกกีดกัน ถูกทำลาย ทำนั่นทำนี่ เหล่านี้มันมาจากไหน มันก็ออกมาจากพวกปาๆ เกื่อนๆ เวลานี้กำลังนำชาติ มันจะนำลงนรกอเวจีไม่ใช่ไปไหน มองดูเงาไหนๆ ที่จะส่งเสริมศาสนาเรามองไม่เห็นเราพูดจริงๆ ถ้าเป็นเรื่องกีดกันทำลายนั้นเห็นชัดเจนๆ โดยลำดับ ถ้าพอกลืนได้มันจะกลืน เอาไฟเผาได้มันจะเผาทันที มันรอจังหวะนี้เท่านั้นเอง มันทำอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้

เรื่องศาสนาเด่นมากเวลานี้ ยิ่งหลวงตาบัวกำลังออกแสดงด้วย มันถือเป็นการขัดแย้งต่อพวกเปรตพวกผีเป็นอย่างนี้ มันเป็นภัยต่อหัวใจคนทั้งชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ฟังเป็นฟัง

ตายมาตลอด มันทำลายได้อย่างนี้ละให้ฟังเอานะ ออกทุกแห่งทุกมุม มีแก่นั่นแก่นี้พวกนี้ ออกมาจากไหน ออกมาจากต้นตอใหญ่ๆ เสียด้วย ต้นตอที่ว่าจะนำชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้รักษาแว่นแคว้นๆ รัฐ คือ แว่นแคว้น ปาล แปลว่ารักษา นี้ ออกมาจากภาษาบาลี เราพูดได้เต็มปาก รัฐบาล แปลว่า ผู้รักษาแว่นแคว้นเขตแดน ของตน คือหมดทั้งเมืองไทยนี้เป็นแว่นแคว้น เป็นเขตแดน รัฐบาลเป็นผู้รักษาเขตแดน ของเมืองไทย แต่นี่มันรักษาหรือมันทำลาย ฟัน้องทั้งหลายให้ดูกันนะ

เราเป็นคนทุกคนๆ เวลานี้กำลังยกคนพวกนี้ให้เป็นผู้รักษาบ้านเมือง ให้เป็น ผู้นำ มันนำไปทางไหน เวลานี้สื่อให้เห็นชัดเจนแล้ว มันนำไปทางลุ่มจม ศาสนาที่เป็น เครื่องพยุลงโลกมานาน มันกัดมันกันมันทำลาย มันจะทำให้ลุ่มจมลงให้เห็นชัดๆ ด้วยกัน ธรรมที่เราออกแสดงนี้เห็นชัดเจนมากที่สุด ศาสนาไม่เคยปรากฏว่าได้รับการ ส่งเสริมที่ไหน เราพูดให้ฟังชัดๆ ว่าจากรัฐบาลชุดนี้วางอันเลย นอกจากการทำลายกัดกัน ต่างๆ นั้นเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับลำดับ

นี่ละเสียงธรรมท่านทั้งหลายฟังซิ เราพูดตามเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้ ที่จะ ส่งเสริมศาสนาให้มีความแน่นหนามั่นคง หรือชักจูงประชาชนให้มีความแน่นหนามั่นคง ยิ่งขึ้น ในฐานะเราเป็นผู้นำอย่างนี้ไม่เห็นมี ถ้าเรื่องทำลายแล้วทุกแบบทุกฉบับมันได้ ทั้งนั้นๆ หากว่าพอกลิ้งได้มันจะกลิ้ง แต่นั่นมันกลิ้งสดๆ ร้อนๆ ไม่ได้ มันมีชะชะๆ อยู่ เพราะประชาชนเขาเป็นคน เขาไม่ใช่หมาว่างั้นเถอะ มันก็ระวัง แต่ระวังเพื่อจะกลิ้งนะ ไม่ใช่ระวังเพื่อจะถอย อันนี้เราสลดสังเวชมาก

ดวงชะตาของชาติไทยเรามันเป็นยังไง จัดตั้งรัฐบาลมาไม่รู้กี่ชุดๆ หากทราบมา เป็นลำดับ ก็ไม่มีใครถือสิทธิ์ถือสา กัน ท้องป่องออกมาๆ ใครมาเป็นรัฐบาลๆ เหมือนจุง หมาเข้าถาน พอจุงเข้าไปท้องป่องยังไม่ยอมออก จับทางดึงออก ทางขาดมันยังไม่ยอม ออกท้องมันยังไม่ป่อง คือความอยาก ความหิวความโหย มันยังไม่ป่อง มันอยาก ตลอดเวลา นี่ละปล่อยให้ใครเข้าไปในวงราชการ ในวงรัฐบาล เหมือนกับปล่อยให้หมาเข้า ถาน ไปกินกันไปกลิ้งกัน ริดไถทุกแบบทุกฉบับ เอาดับเอาปอดของประชาชนนั้นละไป กินเลี้ยงกันๆ มาเป็นลำดับลำดับ

มาสุดท้ายรัฐบาลปัจจุบันนี้เป็นยังไง ท่านทั้งหลายดูซินะ นี้ดูด้วยสายธรรมนะ เราไม่ได้หาเรื่องมาดู ดูด้วยสายธรรม เป็นยังไงความที่จะเจริญ มันเจริญที่ตรงไหน พิหารณาชิ มีแต่บีบแต่บีบไฟ ดีไม่ดีกินราษฎรเจ้าของ ฆ่าราษฎรเจ้าของ ซึ่งเท่ากับลูก เจ้าของ ใครพูดออกมาขยับๆ แสบๆ ไม่ได้ ฟ้อง ฟังซินะ เวลานี้ทราบที่กำลังฟ้อง ราษฎร ราษฎรก็คือลูกของรัฐบาลนั่นเอง กำลังฟ้อง จะปรับก็ร้อยล้านๆ ได้ทราบว่าคุณ สนธินี้ก็ถูกฟ้อง หว่าเอาหนังสือหลวงตาไปลง หลวงตาจึงบอกให้ตั้งเข้ามาหาหลวงตา

ให้มาฟ้องหลวงตา ไปฟ้องอะไรคุณสนธิ ถ้าเอาธรรมหลวงตาออกไปแสดงเป็นความผิดแล้ว ธรรมนี้ออกทั่วโลก แล้วมันขัดกันขนาดไหน มาฟ้องหาอะไร นี่เราก็ได้ยิน มันก็เป็นอย่างนี้ละ

มันกินลูกกินเต้าเจ้าของ กัดเข้ามาๆ ด่วนเข้ามา กุดเข้ามาเวลานี้ มันไม่มีปัญหา หากินเหรอ ส่งเสริมความดีความดี หาเงินหาทองหาอุบายวิธีการต่างๆ เช่นเกษตรกะ แสดงอะไรก็แล้วแต่เถอะนะ มาช่วยประชาชนราษฎรที่เขากำลังทุกข์จนเป็นลำดับลำดับไปไม่ดีเหรอ ทำไมไม่หาอย่างนั้น ทำไมไปหาตัดหาปอดประชาชนมากสิ้นมากินโต๊ะกินเลี้ยงกัน แล้วแบ่งเสียด้วยนะ อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกื่อนๆ แบ่งเสียด้วย ออกมาจากที่ไหนไอ้แบ่งๆ นี้ละ

ประชาชนเขาหย่อนบัตรให้ทั่วประเทศให้เป็นผู้ใหญ่ หาคนต์ ครั้นเวลาเขาหย่อนให้แล้วนี่กว่าจะเป็นคนดี ฟาดเป็นตัวแบ่งๆ ท้องแบ่งๆ กินไม่หยุดไม่ถอย เข้าไปในถานแล้วจับทางดึงออกก็ไม่ออก เป็นอย่างนั้นนะ มันน่าทุเรศจริงๆ นะ เราพูดโดยอรรถโดยธรรม เราไม่มีอะไรกับโลกนี้ละ ใครจะว่าเราเป็นยังไงเราไม่มี เราบอกตรงๆ เราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆ ไม่มีคำว่าเข้าข้างนั้นออกข้างนี้ เป็นธรรมล้วนๆ อะไรขัดต่อธรรมเราก็บอกทันที ผิดต่อธรรมบอกทันที เป็นอันตรายต่อธรรม เป็นภัยต่อธรรมเราบอกทันที อะไรเป็นคุณให้ส่งเสริม เราก็บอกเช่นเดียวกัน

เราไม่เข้านั้นออกนี้ ไม่มีคำว่ากลัวด้วย กลัวก็ไม่มี เราไม่มีคำว่ากลัว ไม่มีคำว่ากลัว เหนือไปหมดแล้วในสิ่งเหล่านี้ สอนโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่สอนธรรมตาๆ นะ สอนด้วยความบริสุทธิ์ใจ เต็มไปด้วยเมตตา เราจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวดั่งที่พี่น้องทั้งหลายเห็น เงินมากที่หมื่นก็แสนล้านที่เข้ามาวัดป่าบ้านตาด กระจายทั่วประเทศ ไทย ออกกระจายไปหมด ประเทศนอกประเทศนาก็มี เรามีความเมตตาขนาดไหน กระจายทั่วไปหมด

แล้วมาเห็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นที่ไว้ใจของประชาชน มากินดับกินปอดประชาชนต่อหน้าต่อตาของอรรถของธรรมซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ ที่โลกทั้งหลายกราบมาตลอดเวลานี้มันดูไม่ได้ วังนั้นเถอะ มันดูไม่ได้ เวลานี้มีแต่ข้าศึกใหญ่อยู่ในวงรัฐบาล มีแต่ข้าศึกใหญ่ๆ ไปเที่ยวหาเกลี้ยหากล่อมไปหมด อย่างที่ว่าฟ้องนั้นฟ้องนี้ จะมอบให้ศาลนั้นมอบให้ศาลนี้ มันพูดไพเราะเพราะพริ้งหวานปากหวานคอเฉยๆ ความจริงมันไปบีบบังคับศาลไว้แล้ว

ศาลไหนๆ ก็ตาม พวกเปรตพวกผีนี้เอาอำนาจป่าเถื่อนไปบีบบังคับไว้หมด แต่เวลามาพูดกับประชาชนก็ว่า มอบให้ศาล ศาลแพ่ง ศาลอาญา แล้วแต่เขาจะพิจารณา ยังไง ความจริงมันไปบีบบังคับศาลไว้แล้ว นี่ละมันน่าทุเรศจริงๆ พวกเปรตพวกนี้ละ เปรต

ไหนอยู่ในวงรัฐบาลเวลานี้ มันเปรตตัวไหน พี่น้องทั้งหลายให้ดูทุกคน เราพูดนี้พูด เพื่อให้ดู เราเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองทุกคน กลัวใครกลัวใคร ธรรมะไม่มีกลัวมีกลัว เราเป็นธรรมสอนโลกเราก็นำมาสอนอย่างนี้ ให้พี่น้องทั้งหลายรู้เสียนะว่ามันผิดมันถูก ประการใด ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ รัฐบาลชุดนี้ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจดูนะ ดูให้ดี

ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งชาติ รัฐบาลนี้ก็เป็นประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมา หย่อนบัตรให้เป็นรัฐบาลขึ้นมา เมื่อรัฐบาลเป็นยังไง มีความผิดพลาดประการใดที่ไม่ไว้วางใจ เตือนได้ๆ ถ้าหากว่าควรที่จะเอารัฐบาลทั้งนี้ เอารัฐบาลอื่นที่ดีขึ้นมา พี่น้องชาวไทยทำไมทำไม่ได้ ตั้งรัฐบาลยังตั้งได้ คว่ารัฐบาลที่เลวร้ายทำไมจะคว่ำไม่ได้ เหตุผลกลไกมันมีอยู่ พลิกจากหลักความจริงไปไหน นี่เราพูดตามหลักธรรมเป็นความจริง ตั้งขึ้นได้ล้มได้ ถ้าไม่ล้มได้ เปลี่ยนได้ ถ้าดีเสริมขึ้นได้ นี่คือความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้

เรานี้วิตกวิจารณ์มาก สงสารบรรดาพี่น้องทั้งหลาย มันจะถูกกินถูกกลืนไปทุกแบบทุกฉบับ แล้วพี่น้องทั้งหลายก็เป็นเหมือนหัวเต่าเสียด้วย อยู่ในกระดองๆ เขาจะเหยียบกระดองไปก็ได้ จะขี้นครกระดองก็ได้ จะเอามาต้มยำก็ได้ ชาติไทยเราเป็นชาติหัวเต่าอยู่ในกระดอง ทำได้ทุกอย่าง นี่มันทุเรศโหม่งละ กับให้พวกเปรตพวกผีขี้นครเหยียบวรรดากินตับกินปอดแล้วขี้นครอีกด้วย มันน่าดูไหม พวกนักพิจารณาเสีย นี่ละธรรมออก ให้ท่านทั้งหลายทราบว่ พี่น้องชาวไทยเป็นเจ้าของประเทศ ดูแลชาติของตัวเองซึ่งจะไปดูแลที่ไหน มันผิดพลาดประการใด ใครรักษาใครทำลาย ให้รู้ทุกคนๆ

อย่างพระท่านปฏิบัตินี้ ท่านรักษาของท่านอยู่นี้ ใครมาทำลายก็รู้ เช่นอย่างพวกเดียวกันอยู่ด้วยกัน ศีลเป็นชีวิตจิตใจ ผากเป็นผากตายกันได้ทุกๆ องค์ ศีลเป็นสำคัญ เรียกว่าสมานสังวาส มีความเป็นอยู่เสมอกัน เพราะศีลรักษาเสมอกัน ถ้ามีองค์ใดองค์หนึ่งมาทำลายศีลให้รู้ต่อหน้าต่อตาแล้ว อย่างน้อยเตือน มากกว่านั้นขับ มันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนชั่วกับคนดี พระชั้วกับพระดี อันนี้ก็เหมือนกัน รัฐบาลที่ดีที่งามเขาก็เชิดชู รัฐบาลที่ไม่ดีไม่งามเป็นยังไง เวลานี้เขาฟ้องร้องมาเรียกว่าทั่วประเทศ มหาหลวงตาบัว

การที่หลวงตาบัวนำมาพูดเวลานี้ เอาคำร้องทุกข์ออกมาจากจิตใจของประชาชน มาร้องทุกข์ เขาไม่กล้าหรือไม่อาจที่จะพูดได้ เขาก็มาฝากศาสนา เราเป็นทำงานในศาสนา เราก็อประกาศตามหลักความจริงให้คนทั้งหลายได้ทราบ ตามคำร้องเรียนดีชั่ว ประการใดของพี่น้องทั้งหลาย เราไม่ได้ไปหาเรื่องนะ พี่น้องทั้งหลายเขาได้รับความทุกข์มาก เขามาฟ้องมาร้องทุกแบบทุกฉบับ เป็นจดหมายก็มี บัตรสนเท่ห์ก็มี บอจุดสำคัญๆ ที่เป็นเคล็ดลับๆ ของรัฐบาลก็มี ถึงขนาดนั้นนะ รัฐบาลรัฐแบ้นอะไรก็ไม่รู้ ละที่มันกินบ้านกินเมือง มันกินด้วยกลอุบายอะไรๆ บ้าง เหล่านี้เขาชี้แจงมาหมด แต่เราไม่นำออกมาแจ้ง พูดแต่เพียงเท่านี้ก็พอ มันขนาดไหน ไว้วางใจได้ยังไง โอ้ย สลด

สังเขบนะเรา นี่หลวงตาบัวกำลังเทศน์นี่กำลังถูกกีดถูกกัน ดีไม่ดีจะพยายามฆ่าหลวงตาบัวอีกก็ได้ อันนี้เราไม่ทราบ ได้ยินแต่จิบๆ แจ็บๆ บรรดาลูกศิษย์ลูกลูกหาว่า เป็นห่วงหลวงตา กลัวเขาจะมาฆ่า นี่เป็นความจริงเขาพูด เป็นห่วงหลวงตา กลัวเขาจะมาฆ่า

ฆ่าหอะไร เราก็ออย่างนั้น ความเกิดความตายมันอยู่กับเรา ไม่ได้ไปหามาจากไหน ฆ่าไม่ฆ่ามันก็ตายเมื่อถึงกาลเวลา ใครจะฆ่าก็ฆ่าไปซิ ถ้าแกงได้ก็แกงไป แกงไม่ได้อย่าฆ่า หรือจะฆ่าไม่แกงก็แล้วแต่ เราไม่เสียดาย ขอเราทำประโยชน์ให้โลกแล้วเป็นที่พอใจ เราวาอย่างนั้นแหละ เราบวชมาทำประโยชน์ให้ตนเต็มเม็ดเต็มหน่วย จนกระทั่งเต็มความสามารถที่ส่งสัยไม่ได้แล้ว เราทำประโยชน์ให้โลกอย่างที่ว่านี้ ให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะ อย่าหดห้อยู่ในกระดอง ให้เขาซัดเหยี่ยวรด หดห้อยู่ในกระดองเหมือนเต่าใช้ไม่ได้นะ เอาละเทศน์เพียงเท่านี้หลังจ้งหัน

ผู้กำกับ วิจารณธรรม วันพุธ หัวข้อเรื่องว่า เรื่องบังควรหรือไม่บังควร

เมื่อคราวพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ ในมหาวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547 ข้อมูลรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้หลุดรั่วออกไปถึงมือสื่อฉบับหนึ่ง แล้วข่าวลับที่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต่างเฝ้ารอยคอยติดตามอย่างใจจดใจจ่อก็ถูกตีพิมพ์ออกมาทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์

ในเช้าวันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่างวิ่งกันให้วุ่นเพื่อหาที่มาที่ไปว่าข้อมูลลับนี้ ใครคือผู้นำออกไปเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนก่อนวาระอันควร เรื่องนี้ร้อนไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีเลยทีเดียว ถึงกับมีคำสั่งให้สอบเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมมหาเถรสมาคมทั้งหมด เพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษตามโทษานุโทษ เพราะว่า เป็นสิ่งที่ไม่บังควรจะนำออกมาเปิดเผยก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา

เท่ากับบิบบทางอ้อมให้พระองค์ท่านต้องคล้อยตามไปกับกระแส

แต่แล้วก็ต้องถึงทางตัน เพราะผู้ที่ “ฉกข้อมูล” คือสื่อในสายของมหาอำนาจในวงการสงฆ์ ซึ่งใครก็ไม่กล้าแตะต้อง เพราะมันดันไปเกี่ยวข้องกับเส้นสายทางการเมืองเสียด้วย

ความบังควรและไม่บังควรนี้นักข่าวสายศาสนาทั้งหลายต่างมีสำนึก แต่กับพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีความละโมภกับเรื่องการได้เลื่อนสมณศักดิ์กลับไร้จิตสำนึก ขาดจิตสำนึกในสิ่งชั่วดีทั้งปวง หิริโอตตปปะไม่มี พระอย่างนี้นะหรือที่ควรได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์

ต้องอย่าลืมว่า นักข่าวเกือบทุกฉบับก็เฝ้าเกาะติดอยู่ ณ หน้าห้องประชุมมหาเถรสมาคมด้วย ในช่วงที่มีการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ที่ประชุมสั่งให้เชิญเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธฯออกไปข้างนอกทั้งหมด เป็นการประชุมลับเฉพาะสงฆ์เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลนี้ไหลรั่วออกไปถึงสื่อมวลชน

แล้วข้อมูลนี้มันรั่วออกมาได้อย่างไร ?

ถ้าไม่ใช่ออกมาจากมือของพระในนั้น !!

โดยเฉพาะพระที่มี “ส่วนได้” กับการเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งถ้าหากว่าพระรูปนั้นมี “ส่วนเสีย” คงเป็นไปได้ที่ท่านจะนำข้อมูลนี้ออกมาเปิดเผยเฉพาะสื่อพวกเดียวกัน

ที่ต้องนำมาเปิดเผยเสียก่อนก็เพื่อต้องการ “ล็อกสเปก” ก่อนที่เลขาธิการมหาเถรสมาคมจะนามติในที่ประชุมเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และก่อนที่จะขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย จึงเป็นการ “ล็อกสเปก” ไม่ให้ทรงพระราชวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

แม้สงฆ์เองก็ยังคงล่าถ่วงต่อพระราชอำนาจ

เมื่อพิจารณารายชื่อแล้วก็จะเห็นได้ว่า มีพระบางรูปบางองค์พยายามที่จะปีนข้ามหัวพระผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายต่อหลายรูป เพื่อได้ขึ้นไปเป็นพระราชาคณะระดับสูง คำว่า “อาวุโส-ภันเต” ดังพุทธบัญญัติใช้ไม่ได้แล้วกับพระสมัยนี้

ปีนข้ามหัวพระพุทธเจ้ากันแล้ว !!

ขอให้พิจารณาให้ดีเถิดท่านผู้ชม ว่ามีพระรูปไหนบ้างที่ได้ผ่านการพิจารณาจากมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เพื่อให้ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นสู่ระดับสูง พิจารณาให้ดีเถิดว่ามีพระบางรูปที่บวชยังไม่ทันจะกัปปธรรมา ดำรงสมณศักดิ์เต็มเพียงครบ 5 ปีเท่านั้น แต่มีความสนิทชิดเชื้ออย่างลึกซึ้งกับสายอำนาจใหญ่ จึงได้รับการพิจารณาให้เลื่อนสมณศักดิ์แบบข้ามหัวพระผู้ใหญ่อย่างไม่มี恙อาย ต่อสายตาพระด้วยกันเอง ท่านลองพิจารณาไปถึงท่านเจ้าคุณ “พระธรรมโกศาจารย์” (หลวงพ่อปัญญา) ดูซิว่าพระคุณท่านพรรษาเท่าไรแล้ว ดำรงสมณศักดิ์ในชั้นธรรมาก็ปีติศักดิ์มาแล้ว และพระคุณท่านมีคุณูปการต่อสังคมและต่อพระพุทธศาสนามากมายเพียงไร

ขอให้ท่านลองพิจารณาไปถึงท่านเจ้าคุณ “พระธรรมรัตนภรณ์” เจ้าคณะภาค 18 วัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ดูบ้างเถิดว่าพระคุณท่านอายุกาลก็พรรษาเข้าไปแล้ว ดำรงสมณศักดิ์ในชั้นธรรมมาก็ปีแล้ว และมีผลงานด้านศาสนูปการต่อพระพุทธศาสนามากมายขนาดไหน

ให้สลดใจต่อพระสมัยนี้เหลือเกินละครับท่านผู้ชม

ณ. หนูแก้ว

หลวงตา จะให้ว่าไง ลงข้ามหัวพระพุทธเจ้ามันก็หมด อาวุโสภันเตไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มี ลบหมดเลย ก็มีแต่ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอนเท่านั้นเอง เออ

ท่านปัญญานันทะก็เป็นชั้นธรรมเหมือนกันกับเรา การที่ได้ชั้นธรรมเราก็ได้พูดแล้วว่า อย่ามาตั้งอีกนะ ชี้ขาดเลยเชียว เอาผู้ใหญ่ในนั้นแหละ ตั้งไม่ใช่ตั้งธรรมดานะ ที่แรกตั้ง พระครูให้เราเราก็ไม่เอา พระครูสัญญาบัตรให้เราเราก็ไม่เอา เอาคินหมดเลย คราวหลังมานั่งตั้งไม่ใช่ธรรมดาสามัญ ขึ้นชั้นราชเลย จากชั้นราช เทพไม่อยู่ โดดขึ้นชั้นธรรม พอถึงชั้นธรรมสะตูดใจก็กลายทันทีเรา นี่ชั้นธรรมแล้วรองสมเด็จพระเจ้าจะไม่อยู่นะ มันจะข้ามขึ้นไปหาสมเด็จพระเจ้า อย่าตั้งอีกนะ บอกตรงๆ อย่างนี้ละเรา

ที่เราวันนี้เราเห็นแก่พระองค์ทั้งสอง เราพูดจริงๆ เราเห็นแก่พระองค์ทั้งสอง เรารับสนองพระเดชพระคุณท่าน เราไม่ได้รับด้วยความโลภอยากได้นะ เราพูดจริงๆ แต่น้อย่าตั้งอีกนะ เราก็บอกอย่างนั้น พูดชี้ชัดด้วยกับผู้ใหญ่ในวงนั้นแหละ อย่าทำอีกนะ สำหรับเราเป็นอย่างนั้นแหละ นี่ก็บอกแล้วบอกบรรดาลูกศิษย์ลูกหา มาจากทางไกลทางใกล้ก็บอก ถ้าใครอยากกราบเจ้าคุณบัวก็ให้ขึ้นไปบนศาลา มีทั้งราชทั้งธรรมอยู่ข้างบน ถ้าใครอยากไปกราบเจ้าคุณบัวให้ไปบนศาลานะ ถ้าใครอยากกราบหลวงตาบัวก็ให้มาได้บนศาลา มันเลยไหลมาหาหลวงตาบัวหมดเลย เจ้าคุณบัวเลยสู้หลวงตาบัวไม่ได้ นั่นเห็นไหมละ สู้หลวงตาบัวไม่ได้ มานี้หมดเลย

ที่มาตั้งนี้ได้รอรอยมาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานเอตทัคคะให้พระ ไม่ได้เรียกว่าสมณศักดิ์ เอตทัคคะแปลว่าเลิศกันคนละทางๆ เพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งหมด ทรงตั้งเอตทัคคะคือเลิศคนละทาง คือพระอรหันต์องค์นี้เลิศทางนั้น อรหันต์องค์นี้เลิศทางนั้นๆ จนกระทั่งถึง ๘๐ องค์ มีแต่ผู้ที่เลิศคนละทิศละทาง เช่นอย่างพระสารีบุตรเลิศทางปัญญา พระโมคคัลลาน์เลิศทางฤทธาศักดานุภาพ องค์นั้นเลิศทางนั้นๆ เรื่อยไป มีแต่ท่านผู้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบ ก็ให้ประกาศนามของท่านให้ทราบว่าคุณเลิศทางไหนในปโลกียะเครื่องประดับบารมีของท่าน คือเครื่องประดับความบริสุทธิ์ของท่าน ท่านเลิศทางไหนบ้าง ก็บอกว่าเลิศทางนั้นๆ

เอาอันนั้นละมาตั้งสมณศักดิ์ทุกวันนี้ละ มันก็เข้ากันไม่ได้ซิ มันเลิศทางไหนถามหาเลิศทางไหนไม่เห็นมี เลิศทางเป็นบ้ายศอย่างนั้นมี เลิศทางบ้ายศบ้างลาภ บ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้า ไม่มีอาวุธกันแต่ เลิศไปทางนั้น มันฟังไม่ได้นะ เหล่านี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมศาสนานะ ส่งเสริมกิเลสความโลภ ตะกละตะกลามต่างหาก ส่งเสริมกิเลส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงท้อพระทัยเหมือนกัน เพราะมันตะกละตะกลามเอาเหลือประมาณ เรื่องธรรมวินัยนี้มันไม่สนใจเลย จะให้ว่าไง เรื่องธรรมวินัยอันเป็นศาสนา อันเป็นชีวิตของพระอย่างแท้จริงก็คือธรรมวินัย ประจำเพศของพระมันไม่สนใจ ยิ่งกว่าดินเหนียว หาแต่ดินเหนียวติดหัวเท่านั้น จึงนำสลตสังเวช

เวลานี้ศาสนากำลังยุบยอบถูกปิดถูกกั้นถูกเหยียบถูกย่ำเข้ามาทุกทิศทุกทาง แม้ที่สุดที่วางตั้งสมณศักดิ์นี้มันก็เหยียบในนั้นแล้ว อยู่ในนั้นแล้ว

ธรรมดาพระเจ้า พวกสมณะก็คือความสงบ อยู่ด้วยความสงบไปตามศีลตามธรรม ประพฤติพรหมจรรย์ของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจ และความประพฤติไปโดยลำดับ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของพระเพศของพระ ไม่ไปหาตะกละตะกลามอะไรในสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องของโลกๆ สกปรกของเขา ไปกว้านเอา มาทำไม กว้านเข้ามามันก็สกปรกหมดละซิ นี่ก็เอาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นใหญ่ละที่นี่ อาวุโส ภันเตผู้บวชเก่าบวชแก่ก็เหยียบหัวไปเลย เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้า

อาวุโสภันเตคือองค์ศาสดาประธานไว้เอง อ่อนกว่าภันเต อาวุโสแก่ ยกกันเป็นลำดับลำดับ นี่พระพุทธเจ้าประธานไว้เอง ก็คือหลักธรรมหลักวินัยนั่นเองเป็นศาสดา นี่มันก็เหยียบอันนี้เข้าไปแล้ว จึงว่าไม่มีอาวุโสภันเต เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปก็ถูกต้องแล้ว มันเป็นอย่างนั้นจะให้เข้าใจ คือเหยียบต่อหน้าต่อตา เหยียบทั้งทางตรงและทางอ้อม เหยียบไปหมด ขึ้นชื่อว่าเรื่องเหยียบ เหยียบตลอดนะ เรื่องส่งเสริมนั้นแทบมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ เราพูดจริง ๆ

จะมองเห็นตามป่าตามเขาที่พระท่านบำเพ็ญสมณธรรม ท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นนะ ไม่เอา ท่านจะสนใจตั้งแต่ศีลแต่ธรรม ความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจ ท่านให้มีความสง่างามเป็นลำดับ ผู้ที่อยู่ในป่าในเขาท่านไม่ได้มาสนใจกับนี้ นี่เราพูดตามความจริง ไม่ยกใครยอใครให้ผิดจากหลักความจริงไป ท่านเหล่านี้ไม่สนใจละ คู่กันมีแต่เรื่องสมาธิเรื่องภาวนา การชำระจิตใจได้มากได้น้อย ในจุดศูนย์กลางนี่ก็คือเราศูนย์กลางแห่งพระกรรมฐานทั้งหลาย เวลานี้ก็มาตกอยู่ในเราแล้วแหละ เป็นจุดศูนย์กลางแห่งวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูจารย์มั่น มารวมอยู่ในตัวของเราเอง เป็นเองนะ

คำว่าเป็นเองนี่ เป็นเองมาด้วยความเคารพนับถือของพระทั้งหลายตั้งแต่ดั้งเดิมมา ไม่ใช่มาเสกสรรว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นมรณภาพไปแล้ว เอาหลวงตาบัวขึ้นแทน ไม่ใช่เป็นเพียงเท่านั้น เป็นไปด้วยน้ำใจ จะเห็นได้เวลาเราปฏิบัติธรรม เอา พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เวลานั้นท่านดับขันในทางธาตุขันธ์ ท่านจะนิพพาน ว่านั่นเถอะนะ เราก็ดับขันระหว่างกิเลสกับธรรมพัดกัน ไม่มีหลับมีนอน กลางวันกลางคืนหมุนตัว ๆ ส่วนพระเถรทั้งหลายนั้นเราไม่เคยสนใจกับองค์ใดนะ จึงไม่ทราบที่ท่านสนใจกับเรามากน้อยเพียงไร เราก็ไม่ทราบนะ

เวลาจะออกนี้พ่อแม่ครูจารย์มั่นก็เสริมเสียด้วย เวลาจะออกที่ไรนี้จะไปทางไหนถามแล้ว จะไปที่องค์ ก็บอกว่าเราไปองค์เดียว ท่านขึ้นทันทีเลยนะ ขึ้นแล้ว ท่านมหา

ให้ไปองค์เดียว ใครอย่าไปยุ่งท่านนะ พระเณรนั่งอยู่นั้น นิ้วมือส่ายไป พูดอย่างเด็ดเดี่ยวเสียด้วย ทีนี้เราก้ไปสบายของเรา เราไม่เคยคิดว่าใครจะมาเกาะมาเกี่ยวมาจ้องมา มองดูเราอะไรเลย มาทราบเอาตอนพ่อแม่ครูจารย์มั่นมรณภาพ แหม ตอนนั้นกำลังหมุนตัวนะนั่น ธรรมจักรหมุนทั้งวันทั้งคืน คิดดูซิมาในงานศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรามาอยู่ได้สี่วันในงานศพนะ ทนเอา เพราะเป็นที่เกิดทุนในส่วนสรีระ ส่วนธรรมเราเกิดทุนขนาดไหน ท่านกับเราไม่สงสัยกัน เข้าใจไหมละ

ส่วนร่างกายที่เราเกิดทุนนี้ให้เป็นไปตามสมมุตินิยมที่สังคมยอมรับกัน เราก้มาทนอยู่ได้สี่วัน ท่านนั้นละฟังซินะ ศพพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรามาอยู่ได้สี่วัน พอเสร็จจากนั้นฝังเลย คือมันอยู่ไม่ได้ เข้าใจไหมละ อยู่กับใครไม่ได้เลย ต้องอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืน นี่ละที่พระเณรรมเรา เราหลบแหม เหมือนเขาขโมยหลบเจ้าหน้าที่นั่นแหละ หลบนี้หลบนั้น หลบเข้าป่าเข้าเขา ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยสองอาทิตย์ละ ต้องหลบเรื่อย ๆ ตลอดมา นี่เราก้ไม่ทราบแต่ก่อนว่าพระเณรได้จ้องมองเราอยู่แต่เมื่อไร เพราะเราไม่สนใจกับใครยิ่งกว่าสนใจกับเราในการแกกิลีส มันก็เป็นเองอย่างนี้แหละพูดง่าย ๆ

หลังจากนั้นมาแล้วก็พริบตลอดเลยทีนี้ พระเณรเป็นเอง ท่านเคารพเราด้วยหลักธรรมชาติแห่งความพอกพอใจด้วยกันทุกองค์ ไม่ใช่มาเสกมาสรรเราขึ้นแทนพ่อแม่ครูจารย์มั่น เคารพแทนแบบจืด ๆ ชืด ๆ ไม่มี เมื่อหมดท่านแล้วไม่มีที่เกาะก็มาเกาะเรา ตั้งแต่บัดนั้นมา เกาะมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้ เราเลยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกรรมฐานไป ความหมายว่าอย่างนั้น ท่านเหล่านี้เคารพเรามาแต่ดั้งเดิมแล้ว ไม่ใช่มาเคารพเราในเวลาที่เราออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้ท่านจะมาเคารพ อย่างนี้ไม่นะ ท่านเคารพปฏิบัติทาของเราตั้งแต่ดั้งเดิมมา

เพราะเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังทุกอย่าง ไม่เคยลดละความตั้งงามทั้งหลาย ศีลธรรมสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ช่วยชาติบ้านเมืองพระเณรของเรานี้ให้เป็น สัตเป็นส่วนอยู่ตลอด ไม่ให้ใครไปยุ่งได้เลย อย่างนั้นตลอดมา สำหรับเราเองเราก้ออกไป ๆ หากว่าจะให้พระท่านช่วยบ้างเป็นกาลเป็นเวลาที่เป็น เราให้ช่วยเล็กน้อย ๆ แล้วปิดเข้าไปตามเดิม อย่างนี้เรื่อยมา พระเณรเคารพเราจึงเคารพมาตั้งแต่โน้นเลย ตั้งแต่พ่อแม่ครูจารย์มีชีวิตอยู่ พระเณรจะดูเราเต็มตาอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยสนใจกับใคร

เราจะเห็นได้เวลาท่านมรณภาพ พริบเลยทันที ไม่คาดไม่ฝันนะ นี่ละสำคัญจากนั้นก็ติดสอยห้อยตามมาเรื่อย ติดมาด้วยความพอกพอใจ ไม่ได้ติดมาด้วยว่าเป็นสายของพ่อแม่ครูจารย์มั่น เมื่อไม่มีพ่อแม่ครูจารย์มั่นเคารพแล้วก็มาเคารพครูบาอาจารย์องค์นี้แบบจืด ๆ ชืด ๆ ไม่มี เกาะจริง ๆ เกาะจริง ๆ เลยตลอด แล้วก็เลยกลายเป็น

มาเป็นศูนย์กลางของวงกรรมฐาน ที่ท่านเคารพเราเหล่านี้เป็นศูนย์กลางก็ไม่ใช่เป็น เสกสรรปั้นยอ เป็นน้ำใจของท่านเอง ที่เคยเคารพมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิม โดยเห็นปฏิปทาของเราเป็นมาอย่างไร เรื่องเป็นอย่างนี้

ที่นี้การปฏิบัติธรรมเราพูดตรงๆ มีสายวัดป่าที่พอชื่นอกชื่นใจ เข้าไปหาท่าน แล้วเป็นมงคลออกมา ได้ยินได้ฟังอรรถธรรม แม้ท่านไม่ได้พูดก็ตามมองเห็นก็ชื่นใจแล้ว เพราะธรรมอยู่ในนั้นแล้ว ในป่านั้นละจะมีธรรมอยู่ในป่า จากนั้นไปแล้วจะมีตั้งแต่ มูตรแต่คุณเต็มบ้านเต็มเมือง พูดแล้วสลดสังเวชนะเรา สลดสังเวชจริงๆ เพราะ หลักธรรมหลักวินัยอันเดียวกัน ผ่านมาด้วยกัน เรียนมาด้วยกัน ผิดถูกชั่วดีมันก็รู้ด้วยกัน แล้วค้ำกันได้อย่างไร เราพูดอย่างนี้ละ

ที่ว่าสมณศักดิ์เกิดขึ้นมาตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าประทาน เอตทัคคะให้พระที่ เลิศเลอสุดยอดแล้วเป็นพระอรหันต์ แล้วก็ให้เลิศในทางนั้น องค์นี้เลิศทางนี้ องค์นั้น เลิศทางนั้น ส่วนพื้นฐานคือความบริสุทธิ์เสมอกันหมดแล้ว แต่ยังมีปลีกย่อยของนิสัย วาสนาของท่านที่สร้างมาผิดกัน เรียกว่าต้นไม้ต้นนี้กิ่งก้านสาขาดอกใบต่างกัน ต้นนี้ กิ่งก้านสาขาดอกใบเป็นอย่างนั้น ต้นนั้นเป็นอย่างนั้น ต้นนั้นเป็นอย่างนั้น นั่นละ กิ่งก้านสาขาเป็นเครื่องประดับนิสัยวาสนาของท่าน เช่นเก่งทางด้านปัญญา เก่งทาง ฤทธาศักดานุภาพ หรือเก่งทางอติเรกลาภมาก เช่น พระสิวลี เก่งตามนิสัยวาสนาของ ท่านที่บำเพ็ญมา แน่อย่างนั้นนะ ท่านยกให้เก่งคนละทางๆ

อย่างเรานี้บวชมาพอออกมาจากอุปัชฌาย์แล้ว ก็ตั้งฟาดสมุห์ ไบฎีกา พระครู เจ้าฟ้าเจ้าคุณ สมเด็จขึ้นในเวลานั้นต่อหน้าอุปัชฌาย์ อย่างนั้นมันเกินไป มันสูงก่อน ห้าม ขายก่อนซื้อ แล้วที่นี้ใครจะไปซื้อละเมื่อมันขายก่อนซื้อ ก็มันขายไปแล้วนี่ ใครจะไปซื้ออะไร มันขายไปแล้ว คนขายตัว อย่างพวกเราก็เหมือนกันให้เป็นคนมีศักดิ์ศรีดี งาม ผู้ชายก็ให้เป็นผู้มีศักดิ์ศรีดีงาม ผู้หญิงก็ให้มีกุลสตรี มีศักดิ์ศรีดีงามประจำสกุล ของตน รักนวลสงวนตัว นี้เรียกว่าเป็นกุลสตรี ไม่แบบสูงก่อนห้าม ขายก่อนซื้อ ใช้ ไม่ได้ บทเวลาจะขายไม่มีใครซื้อ เวลาจะสูงมันเนาแล้ว มันสูงก่อนห้าม มันเนาแล้ว จะ เอาอะไรมาสูงก็มันเนาแล้ว เท่านั้นเอง

เดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องเลอะเทอะๆ เราพูดจริงๆ ไม่ได้ดูถูกใคร ผ่านหลักธรรมวินัย มาได้ถึง ๗๒ ปีละมังเรา บวชมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึงบัดนี้ได้กี่ปี ดูซินะ เราลืม พรรษาก็พรรษาเดี๋ยวนี้ บวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ จนกระทั่งบัดนี้ เอาคิดดูได้ ก็พรรษา เราไม่ได้สนใจกับอายุพรรษา สนใจแต่ความดีงามตลอดๆ จนกระทั่งพรรษา เจ้าของก็จำไม่ได้ ว่าจำพรรษาที่ไหนๆ บ้าง จำไม่ได้นะ มันมากต่อมาก แต่พรรษา เท่าไรก็เลยจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ (๗๑ พรรษาเต็ม) นี่ละจนกระทั่งปานนี้

เรารักษาความตึงมาตลอด ไม่ได้ต้องติเจ้าของได้เลย เต็ดทุกอย่าง เต็ดตลอดเลย เราสร้างแต่อย่างนี้สำหรับเรา เมื่อได้ก็ได้เข้ามาสู่นี้ๆ แล้วที่จะมาตั้งให้เราเป็นอะไรๆ มันก็เหมือนดินเหนียวตกออกไปๆ มันไม่ใช่หงอนแท้เหมือนหงอนไก่ เอาดินเหนียวมาติดหัวให้เป็นเหมือนหงอนไก่มันไม่เป็น มันก็เป็นดินเหนียวอยู่ชั้นละ ให้เป็นหลักธรรมชาติของตัวเอง เราสร้างมาอย่างนี้ จึงไม่สนใจกับอะไรตลอดทุกวันนี้ เรียกว่าเปิดหมดๆ เลย สามโลกธาตุนี้ปล่อยหมด ไม่สนใจกับอะไร พอทุกอย่าง พอแบบอัจฉริยะเสียด้วย พออย่างเลิศเลอ นี่ละธรรมชาติพระพุทธรูปเจ้าเป็นอย่างนี้ ศาสนาพระพุทธรูปเจ้าเลิศเลออย่างนี้ ผู้ปฏิบัติต้องได้เป็นลำดับลำดับมาอย่างนี้ แต่เวลานี้พวกโจรพวกมารทั้งหลายกำลังทำลายนะ ศาสนาเรากำลังถูกทำลาย ทางฝ่ายพระก็ทำลายแบบหนึ่ง ฝ่ายฆราวาสก็ทำลายแบบหนึ่ง ที่จะส่งเสริมศาสนาเราไม่เห็นมีทุกวันนี้ละ ถ้าพูดถึงเรื่องการทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม รอบด้านเลย ศาสนาจะไม่มีเหลือนะเวลานี้ เอาเท่านั้นละ

ผู้กำกับ มีหนังสือพิมพ์มติชน มีเกี่ยวกับหลวงตามอยู่ด้วยครับ หลวงตาไม่เห็นอายนะครับ หนังสือพิมพ์มติชนประจำวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ หัวข้อว่า มหาบัวสงสัยทำไมแม่วไม่ฟ้อง ยันพร้อมรับผิดชอบคดีเทวทัต แม่วก็เป็นชื่อเล่นของท่านนายกาทักซิณ ชินวัตร ครับ มหาบัวสงสัยทำไมแม่วไม่ฟ้อง ยันรับผิดชอบคดีเทวทัต ทักซิณยื่นฟ้อง นสพ.ผู้จัดการแล้ว เรียกค่าเสียหาย ๕๐๐ ล้านบาท กรณีเผยแพร่คำเทศน์ของหลวงตามหาบัวที่เปรียบเทียบกับเทวทัต ซึ่งเป็นเรื่องเท็จทำให้เสื่อมเสียทนายความระบุงฟ้องในนามส่วนตัว นายกาทักซิณ ชินวัตร ไม่ใช่ในนามนายกรัฐมนตรี (นามอะไรนามแม่วหรือ) ครับในนามแม่วนั้นละครับ นามส่วนตัวนั้นละครับ (นายกาทักซิณกับเราก็ลูกศิษย์กับอาจารย์ เอาว่าไป)

พ.ต.ท.ทักซิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องบริษัทเมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรานุจันทรียง ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และ นายขุนทอง เลอเสรีวานิช บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต่อศาลอาญาแล้ว ในความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรณีตีพิมพ์คำเทศน์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ตามฟ้องโจทก์ระบุว่าเมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ โดยตีพิมพ์พาดหัวข่าวลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ความว่า หลวงตามหาบัวเทียบทักซิณเทวทัต ล้นชีวิตแลกขางประธานาธิบดี และพิมพ์

ข้อความต่อไปว่า ผู้จัดการรายวัน หลวงตามหาบัวเทศนาตำหนักทักษิณ วิษณุ กำลังกีดกันบ้านเมือง กินดับกินปอด ก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นคนดีมาขอให้ช่วย จึงช่วยสุดฤทธิ์ แต่มีอำนาจแล้วหลงลืม ออกตัญญู มุ่งเป็นประธานาธิบดี ใช้อำนาจปา ๆ ถ้วน ๆ ทำให้เอาหัวไปตัด ถ้าตายเพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปรียบเร็วกว่าเทวทัต เพราะเทวทัตยังรู้โทษเมื่อโดนธรณีสูบ

โจทก์เห็นว่าข้อความที่ว่า หลวงตามหาบัวเทียบทักษิณเทวทัต เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า ทักษิณหมายถึงโจทก์ และเทวทัตหมายถึงพระญาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปฏิปักษ์และแข่งบุญญาบารมีกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล การพาดหัวข่าวเปรียบเทียบโจทก์เป็นพระเทวทัต และมีข้อความต่อไปว่า ล้นชีวิตแลกขวางประธานาธิบดี ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า โจทก์เป็นคนชั่วมีความมักใหญ่ใฝ่สูง คิดจะเป็นประธานาธิบดี อันหมายถึงต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไปสู่ระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดี

นอกจากนี้การเทศนาของหลวงตามหาบัวยังมีประเด็นน่าสนใจ เช่น หลอกหลวงประชาชน เลือกลงเข้ามาแล้วไม่แก้ปัญหาคความยากจนตามที่หาเสียงเอาไว้ ใช้อำนาจบาตรใหญ่แทรกแซงครอบงำวงราชการ ทหาร ตำรวจ สภา ขบวนการยุติธรรมและศาล ออกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งทั้งหมดเป็นความเท็จทั้งสิ้น เพราะโจทก์ไม่ใช่พระเทวทัตและบริหารประเทศตามอำนาจหน้าที่ โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง และไม่เคยใช้อำนาจครอบงำส่วนราชการ ท้ายคำฟ้องโจทก์ระบุว่า เทศนาของหลวงตามหาบัว เป็นข้อความที่รุนแรง การที่จำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องไม่จริง แต่นำมาตีพิมพ์จึงเป็นการเสนอข่าว ไม่ใช่การติชมด้วยความเป็นธรรม และเกินขอบเขตสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และถูกดูหมิ่นเกลียดชัง

ทั้งนี้ศาลอาญารับคำฟ้อง และนัดไต่สวนฟ้องในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน นี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในวันเดียวกันที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องจำเลยทั้งสาม เรื่องละเมิดกรณีดังกล่าวเรียกค่าเสียหายจำนวนทุนทรัพย์ ๕๐๐ ล้านบาท โดยศาลแพ่งนัดชี้สองสถานในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐น. ด้านนายธนา เบญจาธิกุล ทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ข้อความที่หนังสือผู้จัดการตีพิมพ์ จะเป็นคำเทศนาของหลวงตามหาบัวจริงหรือไม่จริงนั้นตนไม่ทราบ แต่ถึงแม้จะมีการเทศนาจริงก็ไม่สมควรจะนำมาตีพิมพ์ เพราะรู้ว่าคำกล่าวนั้นเป็นคำกล่าวเท็จ แต่ในส่วนนี้ตนคงจะไม่มีการดำเนินคดีกับหลวงตามหาบัว เพราะเราจะไม่ฟ้องพระ

หลวงตา วางั้นเหรอ ถ้าเราไม่ฟ้องพระก็อย่าไปหาตีลูกศิษย์พระชี่ คุณสนธิก็ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองก็ลูกศิษย์หลวงตาบัว เมื่อไม่ฟ้องหลวงตาบัว จะไปฟ้องคุณสนธิก็ไม่ผิด เพราะเนื้อธรรมเป็นอันเดียวกันที่เขานำออกประกาศ ประกาศได้ทุกด้าน เรื่องอรรถเรื่องธรรมนี้สอนทั่วโลก อย่ว่าแต่หนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นเทวบุตรเทวดาทราบกันทั้งนั้นแหละ ไม่ทราบแต่พวกหูหนวกตาบอดของเรานี้เท่านั้นเอง เอา ว่าไป

ผู้กำกับ ต่อนะครับ และจะไม่นำมาเป็นพยานในชั้นศาล พร้อมยืนยันว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อปิดปากสื่อ แต่เป็นการใช้สิทธิฟ้องตามกฎหมายของนายกาทักษิณ ชินวัตร ไม่ใช่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ส่วนจะมีการฟ้องร้องคดีอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายวิจารณ์ว่า รัฐใช้กฎหมายหมิ่นประมาทเล่นงานสื่อมากขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรีฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการเพิ่มอีก ๕๐๐ ล้านบาท ว่าผู้ฟ้องคิดว่าถูกละเมิดก็ต้องฟ้องเป็นธรรมดา เรื่องนี้เป็นการฟ้องเอกชนเป็นคดีแพ่ง เป็นความเสียหายส่วนบุคคล จะเรียกค่าเสียหายเท่าไรก็ได้ แต่ศาลจะให้เท่าไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเรียกมากก็ยิ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลมาก

นายทองก้อน วงศ์สมุทร ศิษยานุศิษย์ใกล้ชิดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวว่า กรณีฟ้องร้องดังกล่าว ตนได้เรียนเรื่องนี้ให้ท่านหลวงตาได้ทราบแล้ว ท่านบอกว่าทำไม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงไม่มาฟ้องท่าน เพราะท่านเป็นผู้เทศน์ท่านยินดีรับผิดชอบในคำเทศน์ของท่าน ควรจะฟ้องท่านมากกว่า ไม่ควรฟ้องนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ผิดถูกอย่างไรให้มาว่าที่หลวงตา เพราะหากคิดว่าคำเทศน์ของท่านเป็นคำเท็จก็ควรฟ้องท่าน นายทองก้อนกล่าว

นายทองก้อนกล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่หลวงตามหาบัวจะต้องมาขึ้นศาลและเป็นพยาน อันนั้นยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้ให้ท่านทราบ แต่คิดว่าอยู่ที่กระบวนการพิจารณาของศาลว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว เสียใจในการกระทำของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพราะนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเช่นเดียวกันกับนายสนธิ จะทำอะไรก็ควรจะมาไต่ถามและคุยกันก่อน และเชื่อว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความนิยมในตัวท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอน และอาจมีผลต่อการเลือกตั้งต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามทางกลุ่มของตนคงจะยังไม่มีแผนเคลื่อนไหวอะไรในขณะนี้

หลวงตา ธรรมดาเราเป็นครูบาอาจารย์ทั้งสอง เป็นอาจารย์ของนายกาทัวด้วย เป็นอาจารย์ของคุณทักษิณด้วย ระหว่างลูกศิษย์กับลูกศิษย์มีอะไรๆ ก็ปรึกษาหารือกัน

ได้ไปถือสิทธิ์สักอันอะไร ลูกศิษย์อันเดียวกันก็เหมือนแขนซ้ายแขนขวา จะให้แขนซ้าย
 ชนะแขนขวาแพ้มันก็ดูไม่ได้ใช่ไหม ให้ข้างไหนชนะข้างไหนแพ้มันก็ดูไม่ได้ทั้งนั้น ให้คุณ
 ทักษิณชนะ ให้คุณสนธิแพ้กี้ใช้ไม่ได้ ให้คุณสนธิชนะคุณทักษิณก็ใช้ไม่ได้ ที่ใช้ได้ก็คือว่า
 เราเป็นลูกศิษย์หลงตาบัวด้วยกัน มีอะไรพูดกันได้ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ เท่านั้น
 ก็สงบเรียบร้อยแล้ว อะไรจะมาหาฟ้องร้องกัน มันยิ่งประกาศขายความเลวทรามของ
 ตัวเอง เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นมาเล่นกับเด็กใช้ไม่ได้เลย เข้าใจหรือ ต้องเอาอย่างนั้นซิ

เราลูกศิษย์มีครูนี้ มีอะไรก็พูดกันได้ธรรมดา การที่มาฟ้องร้องนี้มันขายนายกา
 นั้นนะ ไม่ได้ขายใคร ปรับหนี้ปรับสินเท่าไรล้วนๆ ไม่สำคัญยิ่งกว่านายกาเราเสียคน
 เดียวเท่านั้นเสียหมดทั้งประเทศ เข้าใจหรือ นี่ในฐานะหลงตาเป็นอาจารย์ของทั้งสอง
 คน นายกากับคุณทักษิณให้เลิกกัน ฟ้องกันหาอะไร แขนซ้ายแขนขวามาตีกันหาอะไร
 เกิดประโยชน์อะไร เลิก เอา แขนซ้ายทำงานอะไรให้ไปทำ แขนขวาถ้ามีงานอะไรให้ไป
 ทำเท่านั้นเอง ขวนขวายหาประโยชน์มาสู่ตัวเอง ทั้งแขนซ้ายแขนขวาหาประโยชน์เข้าใจ
 ใหม่ ทั้งคุณทักษิณทั้งคุณสนธิ หาประโยชน์มาสู่ชาติของเราเท่านั้นเป็นที่พอใจ

ในฐานะเราเป็นอาจารย์ ฟัง หยุด อย่าทะเลาะกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์
 มันขายนายหลงตาบัวด้วย ขายโลกเขาเห็นด้วย ดูไม่ได้ รัฐบาลไม่เคยมีอย่าให้มีในนี้ นี่
 เป็นรัฐบาลลูกศิษย์หลงตาบัวมีอยู่ในนั้นด้วยนะ เข้าใจแล้วหรือ อ้อๆ ทุเรศเราก้พูดไป
 อย่างนั้นละ เราก้พูดไปอย่างนั้นจะให้ว่าไง มันออกไปนี้ก็ไปกัดกันตรงนั้น ตีตรงนี้หลบ
 มานี้มากัดกันตรงนี้อยู่แน่ จะให้ว่าไง

ผู้กำกับ เพิ่มเติมชนิดหนึ่ง เพื่อหลงตาจะให้ท่านนายกาใจเย็นๆ ลงหน่อย อัน
 นี้ทนายความเขานะครับ นายธนา ยังกล่าวอีกว่าสำหรับการนำเสนอของหนังสือพิมพ์
 ผู้จัดการในครั้งนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รู้สึกโกรธและจะเดินทางมาฟ้องร้องด้วย
 ตนเอง แต่เนื่องจากติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ตน
 (ทนายความ) เป็นตัวแทนมาฟ้องร้องในวันนี้ ครับ

หลงตา อย่ามาด้วยตัวเองเถิด ตั้งแต่ฟ้องมานั้นมันก็พอแล้วนายกาเรา ยิ่งจะ
 มาด้วยตัวเองแล้วจมเลยเชียวนะ อย่ามา ทักษิณนายกาอย่ามา อาจารย์สั่งไม่ให้มา มันจะ
 มาขายหมดทั้งประเทศชาตินี้ละ (เขาบอกว่ารู้สึกโกรธ) อย่าโกรธ หลงตาไม่สอนให้
 โกรธ โกรธทำไม อย่าโกรธ เราลูกศิษย์มีครูโกรธทำไม อาจารย์ไม่ให้โกรธ ใครจะว่า
 อะไรก็เฉยสบาย เหมือนหมาปล่อยทำเข้าใจใหม่ สบายเหมือนหมาปล่อยทำ เฉย แต่
 คนไม่ได้ปล่อยปล่อยตบปั๊บๆ คน แต่หมานี่เฉยเลย อยากไปดูตัวอย่างก็ไปดูไอ้หมีเราซิ ก็
 เท่านั้นแหละ พูดอะไรตลกไปอย่างนั้นละ ก็มีเท่านั้นละ อย่าฟ้องกันลูกศิษย์กับอาจารย์
 ไม่ใช่เรื่อง แล้วนายกาเราเป็นพ่อของประเทศชาติ คุณสนธิก็เป็นลูกของชาติ แล้วพ่อจะ

มาฆ่าลูกมาทำลายลูกดูไม่ได้เลย ในฐานะเราเป็นอาจารย์ดูลูกกับพ่อฆ่ากัน ทั้งพ่อทั้งลูก ก็เป็นลูกศิษย์ของเรา ฆ่ากันใหญ่ใช้ไม่ได้เข้าใจไหม ให้เลิกเสีย

(กราบเรียนตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศ พูดอย่างนี้คงไม่ได้ยินบอกให้ผู้ที่ใกล้ชิด เอาเทปอันนี้ไปให้ท่านนายกา) ไปหรือไม่ก็ไปตามเถอะเราพูดแล้วเท่านั้น ชี้เกี่ยจติดตามเรื่องชี้หมา เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เอาละนะสายแล้ว

(เกี่ยวกับเจดีย์วัดอโศกศรีนครินทร์ งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ๖๗,๖๕๐,๒๐๐ ตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว แล้วก็ได้เบิกเงินไปแล้วจำนวน ๓๗,๐๑๗,๖๘๒ บาท ยังจะต้องจ่ายอีกจำนวน ๓๐,๖๓๒,๕๑๘ บาทครับ) เอ้อ เท่านั้นละเราก็ช่วยกันไปจะว่าอะไร ช่วยกันอย่างนี้แหละ อันนี้ก็เจดีย์ใหญ่กระเทือนทั่วประเทศไทย เจดีย์นี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งๆ จะเข้าที่นั่นหมดเลย พระอรหันต์สมัยปัจจุบันพูดง่าย ๆ จะเอาพระธาตุของท่านบรรจุไว้ที่นั่น ให้ประชาชนชาวพุทธเราได้กราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจเป็นเวลานาน มีเท่านั้นละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz